



Angela D. Alsobrooks
County Executive

UPON REQUEST

TỜ THÔNG TIN

CB-014-2022 là gì?

Quận Prince George's CB-014-2022 quy định phân phối các đồ dùng thực phẩm dùng một lần và gia vị đạt tiêu chuẩn của cơ sở thực phẩm đến tay khách hàng.

Khi nào bộ luật này có hiệu lực?

CB-014-2022 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2023.

CB-014-2022 sẽ ảnh hưởng đến ai?

Bất kỳ doanh nghiệp dịch vụ ăn uống nào hoạt động tại Quận Prince George và khách hàng của họ.

Kinh doanh dịch vụ ăn uống nghĩa là nhà hàng có đầy đủ các dịch vụ, nhà hàng hạn chế phục vụ, nhà hàng thức ăn nhanh, quán cà phê, đặc sản, quán cà phê, siêu thị, hàng tạp hóa xe tải hoặc xe bán hàng tự động, xe đồ ăn, nhà ăn (bao gồm cả những nơi được điều hành bởi hoặc điều hành thay mặt cho các sở và các cơ quan của Quận), và các đơn vị khác bán hoặc cung cấp thực phẩm đã chế biến hoặc ăn liền trong phạm vi Quận để tiêu thụ trong hoặc ngoài cơ sở.

Nền tảng đặt đồ ăn của bên thứ ba có nghĩa là bất kỳ trang web hoặc dịch vụ internet khác cung cấp hoặc sắp xếp việc bán thức ăn và đồ uống chế biến sẵn, và giao hoặc nhận thực phẩm và đồ uống từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Điều gì xảy ra nếu doanh nghiệp của tôi không tuân thủ CB-014-2022?

Cơ sở thực phẩm và nền tảng phân phối thực phẩm của bên thứ ba vi phạm pháp luật có thể bị phạt tiền:

Vi phạm lần 1 sẽ bị cảnh cáo.

Vi phạm lần thứ hai sẽ bị phạt \$250.

Vi phạm lần thứ ba sẽ bị phạt \$500.

Mục đích của CB-014-2022 là gì?

- Để giảm chất thải không cần thiết được tạo ra từ đồ dùng một lần trong ngành bán lẻ thực phẩm;
- Cải thiện sức khỏe và sự an toàn của các thành viên trong cộng đồng; và
- Giữ cho đường nước của chúng ta sạch sẽ và an toàn.

Đồ dùng thực phẩm dùng một lần là gì?

Đồ dùng một lần, bao gồm ống hút*, đồ dùng, cốc và gói gia vị, tay quai cốc**, nút chặn, dụng cụ khuấy, và khăn ăn, được đi kèm với đồ ăn liền và được thiết kế dùng một lần rồi bỏ.

Các yêu cầu dịch vụ là gì?

Đặt hàng ăn tại chỗ/ mang đi:

Các đồ dùng thực phẩm và đồ gia vị dùng một lần sẽ chỉ được cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu hoặc tại trạm phục vụ.

Đặt hàng giao hàng trực tuyến:

Các cơ sở thực phẩm sử dụng nền tảng giao hàng của bên thứ ba phải chỉnh thực đơn của họ với một danh sách đồ dùng/gia vị dùng một lần mà khách hàng có thể yêu cầu kèm theo đơn đặt hàng của họ.

Các yêu cầu dịch vụ là gì?

Quận sẽ bắt đầu thực thi quy định từ ngày 01 tháng 10 năm 2023. Các doanh nghiệp có thể liên hệ đến

DoECares@co.pg.md.us nếu có câu hỏi hoặc thắc mắc.

*theo luật của Quận, ống hút giấy và ống hút có thể phân hủy được cho phép.

**Quai cốc được cho phép khi doanh nghiệp thấy là cần thiết.



Để tìm hiểu thêm về những gì luật pháp yêu cầu và các bước quý vị có thể thực hiện để tuân thủ, truy cập: mypgc.us/singleuse